

**DIỄN VĂN BẾ MẠC**  
**Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh**  
**lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027**  
(Chiều ngày 12/10/2022 )

-----

*Kính thưa:* - Đồng chí **Nguyễn Phạm Duy Trang** – *Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương*  
- Đồng chí .....  
- Đồng chí .....

*Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý!*  
*Kính thưa các đồng chí đại biểu dự đại hội!*

Sau một ngày rưỡi làm việc tích cực, sôi nổi, đoàn kết, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và đầy trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và có nhiều ý kiến thiết thực đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn.

Đại hội đã phát huy dân chủ, bầu ra BCH Tỉnh đoàn Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm **39** đồng chí, thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI. Tại hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm **13** đồng chí, bầu chức danh Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm **06** đồng chí.

Đại hội cũng đã bầu **11** đồng chí đại biểu chính thức và **04** đại biểu dự khuyết đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của tuổi trẻ Trà Vinh tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Với những kết quả rất quan trọng đã đạt được như trên, chúng ta vui mừng báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn và Tỉnh uỷ, với hơn 47.000 Đoàn viên tỉnh Trà Vinh: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp.

*Kính thưa đại biểu Đại hội!*

Đại hội đã vinh dự đón tiếp đồng chí **Nguyễn Phạm Duy Trang** - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Đồng chí ....., Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại hội vui mừng đón nhận những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo đã dành thời gian quý báu của mình để trao đổi trực tiếp với Đại hội về nhiều nội dung thiết thực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và sẽ bổ sung vào văn kiện để triển khai tổ chức thực hiện bằng những chương trình hành động và kế hoạch cụ thể.

Đại hội vinh dự được đón tiếp và trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực các Tỉnh, thành đoàn bạn, cùng nhiều đại biểu khách quý đã tới dự và tham gia các hoạt động của Đại hội, mang đến Đại hội những tình cảm đặc biệt, sự cổ vũ, động viên to lớn đối với tuổi trẻ tỉnh nhà.

Đại hội có được sự thành công hôm nay, không chỉ có sự chuẩn bị hay là kết quả của mỗi cá nhân nào, đó là kết quả của cả một nhiệm kỳ trong đó có sự đóng góp của các đồng chí tham gia Ban Chấp hành khoá X. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI xin cảm ơn và giành lời tri ân sâu sắc nhất đến các đồng chí. Chúc các đồng chí sức khỏe và luôn giữ vững ngọn lửa “Cán bộ Đoàn”, mong rằng trong thời gian tới, dù ở vị trí công tác nào các đồng chí vẫn tiếp tục góp ý cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Xin cảm ơn các đồng chí cán bộ Đoàn các thời kỳ của tỉnh nhà, những thành tích đạt được hôm nay là những tinh hoa được kết tinh từ sự đóng góp của bao thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên Trà Vinh chung tay vun đắp nên. Tuổi trẻ Trà Vinh luôn trân trọng và xin hứa sẽ luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên tỉnh nhà để xứng đáng với lòng tin yêu của các thế hệ đi trước.

Đại hội chân thành cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh, các tập thể, cá nhân đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên tỉnh cùng làm nên những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo tiền đề vững chắc cho những bước tiến mới trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho thanh thiếu nhi của tỉnh kính mong trong thời gian tới tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của các đồng chí và các đơn vị!

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu toàn tỉnh đã đoàn kết, nhất trí nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, xây dựng các văn kiện Đại hội, phục vụ tận tình góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các anh chị phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã bám sát tiến trình, thông tin kịp thời quá trình chuẩn bị và diễn biến của Đại hội.

*Kính thưa các đồng chí!*

Thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng nhưng đây chỉ mới là thành công bước đầu. Vấn đề có tính quyết định là đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể, thiết thực trong toàn Đoàn. Do đó, sau Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI sẽ tiếp thu, bổ sung ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, của lãnh đạo Tỉnh ủy và các ý kiến thảo luận, tham luận đóng góp của đại biểu Đại hội. Việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ quan trọng, trước nhiều thách thức đang đặt ra đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới, đòi hỏi từng cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên mà trước hết là các đồng chí trong Ban Chấp hành phải không ngừng ra sức học tập, nghiên cứu, nâng cao nhận thức và kiến thức, tư duy sáng tạo, quyết tâm cao, phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể trong xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào. Để thật sự trở thành người bạn đồng hành, người tổ chức, người hướng dẫn, người định hướng thanh niên; gần gũi, sâu sát với thanh thiếu nhi, đổi mới trong từng cách nghĩ, cách làm một cách phù hợp trên cơ sở nắm rõ tình hình thực tế.

Song song đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết tại mỗi cấp. Mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm hành động, phương châm “*nói đi đôi với làm*” vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với những kết quả cụ thể ngay từ những hoạt động chào mừng thành công Đại hội.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI là Đại hội của hành động với tinh thần **“KHÁT VỌNG - ĐOÀN KẾT - TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ - PHÁT TRIỂN,**

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà hãy nêu cao truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha, anh, truyền thống đoàn kết 03 dân tộc Kinh – Khmer – Hoa, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, tích cực thực hiện và thực hiện có hiệu quả việc *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*, xây dựng thế hệ thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới có *“tâm trong, trí sáng và hoài bão lớn”*, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!